



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

10 กรกฎาคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. สถานการณ์โควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์

- กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 2 – 8 ก.ค. 2566 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ รักษาในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์) 1,193 ราย เฉลี่ยวันละ 170 ราย ขณะที่มีผู้เสียชีวิตรายใหม่ (รายสัปดาห์) 25 ราย เฉลี่ยวันละ 3 ราย มีผู้ป่วยปอดอักเสบ 214 ราย และผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจ 144 ราย

2. เคสคนไข้ติดโควิด19 มีผื่นแดงขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN

- นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ พบเคสผู้ป่วยหญิงอายุ 68 ปี มีผื่นขึ้น 4 เข้ม ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เกิดผื่นแดงขึ้นที่แขน 2 ข้าง พร้อมสรุปเชื้อไวรัสโควิด 19 สามารถทำให้เกิดผื่นแดงที่ผิวหนังได้ แยกจากจากไวรัสชนิดอื่น พบไม่บ่อย สามารถหายได้เอง



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

เตือนปชช. ระวังโรคผิวหนัง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ

- นพ.ไพโรจน์ สุริยกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในฤดูฝนเป็นช่วงที่มีน้ำท่วมขัง สภาพอากาศชื้น และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเกิดโรคผิวหนังต่างๆ ส่วนใหญ่จะเกิดจากเชื้อราหรือแบคทีเรีย พร้อมเตือนปชช. ควรหมั่นสังเกตตนเองอยู่เสมอ หากมีอาการผิดปกติทางผิวหนัง แนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับการวินิจฉัยและดูแลรักษาที่ถูกต้อง

มะเร็งรังไข่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ

- นพ.วีรุฒิ อิมสารานู รองอธิบดีกรมการแพทย์ "มะเร็งรังไข่" ภัยร้ายในเพศหญิง พบได้ในสตรีทุกช่วงวัยโดยเฉพาะผู้มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มีภาวะอ้วน มีบุตรยาก มีภาวะการกลายพันธุ์ของยีน BRCA ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งรังไข่มักตรวจพบเจอเมื่อโรคเข้าสู่ระยะลุกลามหลังการรักษามีโอกาสกลับเป็นซ้ำและมีอัตราการเสียชีวิตสูง จึงอย่านิ่งนอนใจควรเข้ารับการตรวจภายในเป็นประจำทุกปี

รพ.พังงาบริการตรวจฟรีหลอดเลือดแดงใหญ่คอ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์)

- พญ.ทิพรัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ ผอ.รพ.พังงา เผย รพ.พังงา ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อนแพทย์เพื่อคุณธรรม ให้บริการตรวจฟรีหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอด้วยคลื่นความถี่สูง ลดการเกิดหลอดเลือด โดยเปิดให้บริการประชาชนกลุ่มเป้าหมายรวม 340 ราย เมื่อวันที่ 7-9 ก.ค.ที่ผ่านมา

ข่าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (springnews)

- กรมการแพทย์ เผย ตามที่มีการโพสต์และแชร์ข้อความในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง วางมือถือใกล้หมอนตอนนอน ทำให้เป็นมะเร็งสมอง เป็นข้อมูลเท็จ ปัจจุบันมีการศึกษาในหลายงานวิจัย แต่ยังไม่พบหลักฐานชัดเจนที่แสดงว่าการใช้โทรศัพท์มือถือถือ หรือการวางโทรศัพท์มือถือใกล้บริเวณศีรษะ ทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งสมองทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก แต่อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์นี้ยังคงต้องมีการศึกษาต่อเนื่อง และติดตามในระยะยาวในอนาคต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผวก.)

- อย. เผย กรณีที่มีการโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับประเด็นเรื่องผลิตภัณฑ์ Chlorella Wheatgrass & Alfafa Plus ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง และช่วยสมานแผลให้หายเร็วขึ้นนั้น เป็นการโฆษณา คุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ หรือหลอกลวง ให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร ซึ่ง อย. จะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำการ ผ่าฝืน พรบ. อาหาร พ.ศ. 2522 ต่อไป

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ใช้หวัดใหญ่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์ คอลัมน์ คั่นปากอยากเล่า) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ คอลัมน์ คั่นปากอยากเล่า)</p> <p>- เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ โรคภัยที่มากับสภาพอากาศชื้นๆ แบบนี้ ไม่ว่าจะเชื้อโควิด 19 ที่ยังระบาดอยู่ หรือโรคยอดฮิตของฤดูนี้อย่าง "ใช้หวัดใหญ่" ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รพ.รพ. เป็นตัวอย่างที่ดีนำร่องฉีดวัคซีนโรคใช้หวัดใหญ่ ที่ตอนนี้กรมควบคุมโรค และสปสช. กำลังลุ้นรณรงค์เชิญชวนประชาชนเข้ารับวัคซีนป้องกันใช้หวัดใหญ่ ลดอาการเจ็บป่วยรุนแรง โดยเฉพาะกลุ่ม 608 ไปฉีดที่สถานพยาบาลสาธารณสุขใกล้บ้าน และยังมีช่องทางบริการจองผ่านออนไลน์ได้อีกด้วย โดยสามารถไปได้จนถึงวันที่ 31 ส.ค.นี้ หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด</p>	
<p>นวัตกรรมช่วยเลิกเหล้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ วันสุข</p> <p>- สสส. ร่วมกับศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) และเครือข่าย ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมแซททอปทช่วยเหลื่อเลิกเหล้า ชื่อ น้องตั้งใจ เป็นช่องทางช่วยเหลือผู้มีปัญหาจากการดื่มสุราทางออนไลน์ ซึ่งจะมีแพทย์ พยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมกับอาสาสมัครที่คอยตอบคำถามและแนะนำเบื้องต้นตลอด 24 ชั่วโมง</p>	
<p>เตรียมขึ้นทะเบียนสมุนไพรยับยั้งโควิด และมะเร็ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า)</p> <p>- รศ.ดร.ภก.สุรพจน์ วงศ์ใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรของสหประชาชาติ และทีมวิจัยนำเสนอผลงานการวิจัยตำรับยาสมุนไพรแก้ ฟ้าทะลายโจรพบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนา ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ไวรัสไข้เลือดออก ไวรัสเอดส์ HIV ไวรัสริบอทิดีต้านการอักเสบ ฤทธิ์ต้านมะเร็งทำให้เซลล์มะเร็งตาย ทั้งนี้ เตรียมนำเสนอ อย.เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรพัฒนาที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคโควิด19 เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้สมุนไพรภายในประเทศ และส่งออกสู่ระดับนานาชาติ</p>	
<p>WHO สนับสนุนการสกัดนำเข้าและขายบุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ สกู๊ปพิเศษ</p> <p>- ดร.เอเดรียนา บลังโก มาร์กซิโซ หน.สำนักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO FCTC) และคณะ เดินทางมาประชุมร่วมกับผู้บริหาร สธ. เพื่อสรุปผลการประเมินความจำเป็นการดำเนินการตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกของไทย รวมถึงสนับสนุนให้รัฐบาลใหม่ของไทย คงมาตรการห้ามนำเข้าและขายบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ และผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบใหม่ทุกชนิด พร้อมแสดงความเห็นว่าไทยควรเร่งรัดบังคับใช้กฎหมายการเสกติดบุหรี่ไฟฟ้าในระบบการศึกษาและให้ความสำคัญถึงการป้องกันการแทรกแซงโดยอุตสาหกรรมยาสูบตามแนวปฏิบัติข้อ 5.3 ของกรอบอนุสัญญาฯ ทั้งในกลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการที่มีหน้าที่ในการกำหนดและปฏิบัติตามนโยบายเพื่อการควบคุมยาสูบ</p>	